

รับทำเว็บไซต์ WordPress คุณภาพสูง มืออาชีพ โหลดเร็ว SEO แรง.

วิธีสร้างเว็บไซต์ WordPress: คู่มือที่ครอบคลุม

การสร้างเว็บไซต์ไม่ใช่งานที่สงวนไว้สำหรับนักพัฒนาเว็บมืออาชีพอีกต่อไป ด้วยแพลตฟอร์มเช่น WordPress ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย คู่มือนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนในการสร้างเว็บไซต์ WordPress ของคุณเอง ตั้งแต่การเลือกชื่อโดเมนไปจนถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณ



1. ทำความเข้าใจกับเวิร์ดเพรส

เวิร์ดเพรสคืออะไร?

WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหา [รับทำเว็บไซต์ wordpress](#) (CMS) ที่ขับเคลื่อนมากกว่า 40% ของเว็บไซต์ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และมีธีมและปลั๊กอินที่หลากหลาย WordPress มีสองเวอร์ชัน: WordPress.com (โฮสต์ที่โฮสต์) และ WordPress.org (โฮสต์ด้วยตนเอง) เพื่อการควบคุมและการปรับแต่งเต็มรูปแบบ เราขอแนะนำให้ใช้ WordPress.org

2. การเลือกชื่อโดเมนและผู้ให้บริการโฮสต์

การเลือกชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนของคุณคือที่อยู่เว็บไซต์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต เช่น example.com เลือกชื่อที่สั้น น่าจดจำ และเกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือเนื้อหาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อสะกดและออกเสียงได้ง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

การเลือกผู้ให้บริการโฮสต์

เว็บโฮสต์เป็นที่จัดเก็บไฟล์ของเว็บไซต์ของคุณ มีผู้ให้บริการโฮสต์มากมายให้เลือก รวมถึง Bluehost, SiteGround และ HostGator เมื่อเลือกผู้ให้บริการโฮสต์ ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะการออนไลน์ ความเร็ว การสนับสนุนลูกค้า และราคา ผู้ให้บริการโฮสต์หลายรายเสนอการติดตั้ง WordPress เพียงคลิกเดียว ซึ่งทำให้กระบวนการติดตั้งง่ายขึ้น

3. การติดตั้งเวิร์ดเพรส

การใช้โปรแกรมติดตั้งเพียงคลิกเดียว

ผู้ให้บริการโฮสติ้งส่วนใหญ่เสนอคุณสมบัตินี้การติดตั้ง WordPress เพียงคลิกเดียว

หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีโฮสติ้งของคุณแล้ว ให้มองหาตัวติดตั้ง WordPress ซึ่งมักจะพบในแผงควบคุม ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง WordPress บนโดเมนที่คุณเลือก

การติดตั้งด้วยตนเอง

หากคุณต้องการติดตั้ง WordPress ด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดแพ็คเกจ WordPress จาก WordPress.org อัปเดตแพ็คเกจไปยังเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งของคุณผ่าน FTP สร้างฐานข้อมูล MySQL และผู้ใช้ จากนั้นรันสคริปต์การติดตั้ง WordPress โดยการเข้าถึงโดเมนของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

4. การตั้งค่าไซต์ WordPress ของคุณ

การกำหนดการตั้งค่าทั่วไป

หลังจากติดตั้ง WordPress แล้ว ให้เข้าสู่ระบบแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป เพื่อกำหนดชื่อเว็บไซต์ สโลแกน และการตั้งค่าพื้นฐานอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เว็บไซต์ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง

การเลือกธีม

ธีมควบคุมการออกแบบและเค้าโครงของไซต์ WordPress ของคุณ พื้นที่เก็บข้อมูล WordPress มีธีมฟรีหลายพันรายการและมีธีมพรีเมียมมากมายจากไซต์เช่น ThemeForest หากต้องการติดตั้งธีม ให้ไปที่ลักษณะที่ปรากฏ > ธีม > เพิ่มใหม่ จากนั้นค้นหาธีมแล้วคลิกติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้ว คลิกเปิดใช้งานเพื่อใช้ธีม

การติดตั้งปลั๊กอินที่จำเป็น

ปลั๊กอินขยายฟังก์ชันการทำงานของไซต์ WordPress ของคุณ ปลั๊กอินที่จำเป็นที่ควรพิจารณา ได้แก่ :

Yoast SEO: ปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ

Jetpack: มอบเครื่องมือด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการตลาด

แบบฟอร์มการติดต่อ 7: ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแบบฟอร์มการติดต่อ

Akismet: ปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากความคิดเห็นที่เป็นสแปม

WooCommerce: เปิดใช้งานฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

หากต้องการติดตั้งปลั๊กอิน ให้ไปที่ปลั๊กอิน > เพิ่มใหม่ ค้นหาปลั๊กอินแล้วคลิกติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้ว คลิกเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน

5. การสร้างเนื้อหา

การเพิ่มเพจและโพสต์

WordPress แยกเนื้อหาออกเป็นหน้าและโพสต์ หน้าเป็นแบบคงที่ เช่น หน้าเกี่ยวกับเราหรือหน้าติดต่อ ในขณะที่โพสต์เป็นแบบไดนามิกและโดยทั่วไปจะใช้สำหรับรายการบล็อก หากต้องการสร้างเพจ ให้ไปที่เพจ > เพิ่มใหม่ หากต้องการสร้างโพสต์ ให้ไปที่โพสต์ > เพิ่มใหม่ ใช้โปรแกรมแก้ไข Gutenberg เพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณ

การปรับแต่งเมนู

เมนูช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสำรวจเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการสร้างเมนู ให้ไปที่ลักษณะที่ปรากฏ > เมนู เพิ่มเพจ โพสต์ และลิงก์แบบกำหนดเองลงในเมนูของคุณ จากนั้นจัดเรียงตามลำดับที่คุณต้องการ กำหนดเมนูให้กับตำแหน่ง เช่น พื้นที่การนำทางหลัก และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

6. การปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ

การใช้เครื่องมือปรับแต่ง

เครื่องมือปรับแต่ง WordPress ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณแบบเรียลไทม์ไปที่ ลักษณะที่ปรากฏ > ปรับแต่ง เพื่อเข้าถึงตัวเลือกสำหรับธีมของคุณ รวมถึงข้อมูลประจำตัวของไซต์ สี แบบอักษร และการตั้งค่าเค้าโครง ทำการเปลี่ยนแปลงและดูตัวอย่างสดก่อนเผยแพร่

การเพิ่มวิดเจ็ต

วิดเจ็ตจะเพิ่มเนื้อหาและฟีเจอร์ให้กับแถบด้านข้าง ส่วนท้าย และพื้นที่อื่นๆ ที่พร้อมวิดเจ็ตของเว็บไซต์ของคุณ วิดเจ็ตทั่วไปได้แก่ โพสต์ล่าสุด หมวดหมู่ [บริษัท รับทำเว็บไซต์ wordpress](#) และแถบค้นหา หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ต ให้ไปที่ ลักษณะ > วิดเจ็ต ลากและวางวิดเจ็ตที่ต้องการลงในพื้นที่ที่เหมาะสม และปรับแต่งการตั้งค่า

7. การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของคุณ

การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเว็บไซต์ใดๆ ติดตั้งปลั๊กอินความปลอดภัย เช่น Wordfence หรือ Sucuri เพื่อปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากมัลแวร์และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต อัปเดตคอร์เนียร์ และปลั๊กอิน WordPress ของคุณเป็นประจำเพื่อแก้ไขช่องโหว่

ใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและไม่ซ้ำกันและเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ

การสำรองข้อมูลเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถกู้คืนได้